

“PCA” ยึดร้านค้าลงทุนแห่งองซื้อหุ้นไอพีโอเกลี้ยง พ ร่วมเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 23 มิ.ย.นี้

“PCA” สุดปลื้มหลังนักลงทุนแห่งองซื้อหุ้น IPO 75 ล้านหุ้นเกลี้ยง“ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้หุ้นลงทุนเห็นศักยภาพธุรกิจที่ยังมีโอกาสดิบโตอีกมาก บวกปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางการเงินและความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร ประเมินรายได้ ยังเดินหน้าเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ย 15-20% ในธุรกิจเดิม ไม่รวมธุรกิจผลิตและจำหน่าย Set Top Box ที่จะเป็นสตาร์ตว่งใหม่ ด้าน “สมภพ กิระสุนทรพงษ์” บิ๊กบอส บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายเผยนักลงทุนแห่งองหุ้นคึกคัก ชี้ตั้งราคาเหมาะสมที่ 2.80 บาท มั่นใจเทรดวันแรก 23 มิ.ย. 57 ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ผู้ให้บริการและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ และดิจิทัลทีวี รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ PlanetComm เปิดเผยว่า ตลอดการจองซื้อ 3 วันระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 หุ้น PCA ได้รับความสนใจอย่างสูงจากนักลงทุนรายย่อยจองซื้อเข้ามาจำนวนมาก ผ่านการจัดจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ Lead Underwriter พร้อม Co Underwriter อีก 3 ราย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.เคที ซีมิโก้ และ บล.โนมูระ พัฒนสิน ซึ่งเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนรวม 210 ล้านบาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ

“การที่หุ้น PCA ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ซึ่งในฐานะผู้บริหารเชื่อมั่นว่าธุรกิจการพัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ที่ดำเนินการมาตลอดในระยะเกือบ 20 ปี จะสามารถเติบโตได้ 15-20% ต่อปี ส่วนธุรกิจใหม่ด้านการผลิตและจำหน่าย Set Top Box ยังคงเดินหน้า และไม่กังวลหาก กสทช. เลื่อนการแจกคุปองทั่วประเทศเพราะอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคทีวีดิจิทัลยังคงต้องเกิดขึ้นในปีนี้แน่นอน” นายประพัฒน์ กล่าว

ด้านนายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บริษัท แพลเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA กล่าวว่า ผลการเปิดการจองซื้อระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน ที่ผ่านมามีการตอบรับจากนักลงทุนอย่างคึกคัก เนื่องจากการกำหนดราคาหุ้นที่

2.80 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม โดยการกำหนดราคาดังกล่าวให้ส่วนลดถึงร้อยละ 24.39 เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ AIT และ MFEC ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/ERatio) อยู่ที่ 13.07 เท่า ขณะที่ P/E Ratio ของ PCA อยู่ที่ 9.89 เท่า ประกอบกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบโทรคมนาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหุ้นจำนวนมาก

“เชื่อว่าการที่หุ้น PCA ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก เนื่องจากในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ธุรกิจยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งผู้บริหารมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เฉพาะธุรกิจเดิมก็โดดเด่นแล้ว แต่ยังมีธุรกิจใหม่ในส่วนของการผลิต และจำหน่าย Set Top Box เป็นส่วนเสริมรายได้อีก มั่นใจว่านักลงทุนจะไม่ผิดหวังในการเลือกลงทุน PCA และ ใครที่ผิดหวังในการจองซื้อหุ้นสามารถเข้าซื้อบนกระดานได้” นายสมภพ กล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น CISCO, CODAN, Panasonic, THALES และ ClearOne รวมทั้งขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ(Wired Network) ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) รวมทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวี (Broadcast Digital TV) บริษัทฯ ยังได้มีการออกแบบ พัฒนาและต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันเป็นโซลูชัน เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “PlanetComm” นอกจากนี้ด้วย ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของ CODAN สำหรับภาคพื้นเอเชีย รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์ทดสอบและทีมงานที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุง